

บัญชีแสดงผลการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาแล้ว  
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  
จำนวน ๖ คน

ลำดับที่	ประเภทผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๑	บุคคลทั่วไป	ขอรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธิการทุกชุด พร้อมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในคณะกรรมการธิการแต่ละชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง	เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการธิการได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น	<b>อนุญาต</b> เห็นควรอนุญาตข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เป็นการทั่วไปและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <a href="http://www.parliament.go.th">www.parliament.go.th</a> ประกอบกับเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็นต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และไม่ใช่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผยตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒๘๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นควรอนุญาตข้อมูลดังกล่าว

ลำดับที่	ประเภทผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๒	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ขอสืบค้นข้อมูลการขอให้นับคะแนนใหม่ ในสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงของ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐	เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ คำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ	<b>อนุญาต</b> เห็นควรอนุญาตข้อมูล ดังนี้ ๑) สำเนารายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ๒) สำเนารายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากรายงานการประชุมที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับ การขอให้นับคะแนนใหม่ดังกล่าวสภาได้รับรองแล้ว จึงเป็น ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ประกอบกับข้อมูลดังกล่าว ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามคำสั่งสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒๘๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงสามารถเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวได้

ลำดับที่	ประเภทผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๓	บุคคลทั่วไป	<p>๑. รายงานการประชุม คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือ ระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการ ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรูปแบบซีดี</p>	เพื่อประกอบการประชุม	<p><b>อนุญาต</b></p> <p>๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือ ระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๕) จำนวน ๕ ครั้ง</p> <p>๒. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง ประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุม ดูแลเด็ก พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๕) จำนวน ๕ ครั้ง</p> <p>เห็นควรอนุญาตข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบไฟล์ (PDF) ลงบนแผ่นซีดี ตามที่ผู้ขอแจ้งความประสงค์ ตามมติคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ให้เฉพาะ ไฟล์ภาพ (pdf file) ที่ไม่สามารถนำไปเปลี่ยนแปลง แก้ไขถ้อยคำ ในสำเนาทันทีการประชุมและสำเนา รายงานการประชุมดังกล่าว และหากเป็นสำเนารายงาน การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติให้ประทับตราด้วยข้อความว่า “รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีได้รับรอง ผู้ใดนำไปใช้หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้นั้นต้องรับผิดชอบเอง” ก่อนนำเอกสารดังกล่าว ไปดำเนินการทำสำเนาลงซีดีและดีวีดี</p>

ลำดับที่	ประเภทผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๔	บุคคลทั่วไป	<p>๑. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>- ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>- ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>- ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>- ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๒. รายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๓. รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๔. รายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ....</p> <p>๕. รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... โดยขอในรูปแบบซีดี</p>		<p><b>อนุญาต</b></p> <p>๑. เห็นควรอนุญาตข้อมูล ดังนี้</p> <p>๑.๑ สำเนารายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๔ ครั้ง</p> <p>๑.๒ สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) จำนวน ๗ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ - ๗</p> <p>๑.๓ สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) จำนวน ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ - ๔</p> <p>๑.๔ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) จำนวน ๘ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ - ๘</p> <p>๑.๕ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) จำนวน ๕ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ - ๕</p> <p>๑.๖ สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) จำนวน ๑ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๕</p>

ลำดับที่	ประเภทผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๔	(ต่อ)			<p>๑.๗ สำเนารายงานการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการ ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) เนื่องจากรายงานการพิจารณาดังกล่าวไม่มีลักษณะ เป็นข้อมูลที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมิใช่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผยตามคำสั่งสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒๘๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงสามารถอนุญาตให้ข้อมูลดังกล่าวได้</p> <p>๒. เห็นควรแจ้งผู้ขอข้อมูลตามที่สำนักวิชาการ แจ้งมาว่า ได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลแล้วไม่พบข้อมูล ดังนี้</p> <p>๒.๑ สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการสิทธิการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕</p> <p>๒.๒ สำเนารายงานการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการ วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖)</p>

ลำดับที่	ประเภทผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๕	บุคคลทั่วไป	ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธิการทุกชุด พร้อมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในคณะกรรมการธิการแต่ละชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง	เนื่องจากเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่มีรายได้มาจนถึงปัจจุบัน โดยต้องการการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	<b>อนุญาต</b> เห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสำเนาพร้อมคำรับรอง
๖	บุคคลทั่วไป	ขอให้แจ้งผลการดำเนินงานกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐		<b>อนุญาต</b> เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาในการจัดหาข้อมูลทั้งหมด ๑๕ วัน โดยผู้ร้องได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสำเนาพร้อมคำรับรองซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ตามที่ผู้ร้องร้องขอ พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบและให้มารับข้อมูลแล้ว